

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3822

หน้า: 1 (กลาง), 6

Col.Inch: 231.38 Ad Value: 289,225

PRValue (x3): 867,675

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ขานรับปฏิวัติชาติรบ.เฉพาะกิจ กองทัพ-ทปอ.-ชรก.-ลือฯ หนุนวุฒิสภาเดินทางเต็มสูบ...

## ขอบคุณด้วย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เดินทางไปยังสโมสรกองทัพอากาศ เพื่อขอหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี



ต่อมาเวลา 14.00 น. นายสุเทพ พร้อมแกนนำและผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อหารือกับ กกต. ประกอบด้วยนายสุชัย สมเจริญ ประธาน กกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง และนายประวิช รัตนเพียร กกต. ด้านการมีส่วนร่วม โดยนายสุเทพ กล่าวว่า เราต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามวิถีทางประชาธิปไตย มีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง และหากแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ประชาชนก็พร้อมไปเลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่องที่พรรคการเมืองนำนโยบายประชานิยมไปหาเสียงกับประชาชน แต่ไม่รับผิดชอบต่อประเทศ ไม่อาจยอมรับให้ใช้ในการหาเสียงได้ เนื่องจากข้อเสนอนี้และเมื่อนำมาปฏิบัติทำให้ประเทศเสียหายมาก ดังนั้น จึงต้องกำหนดกฎเกณฑ์ที่ กกต. ต้องตรวจสอบนโยบายนั้นๆ หากนำไปใช้จะเสียหายต่อประเทศหรือไม่ หากไม่แก้ไขก็ไม่อาจให้การเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมเป็นเครื่องมือได้ ไม่ใช่เราไม่อยากเห็นประเทศเลือกตั้ง เราต้องการเลือกตั้งแต่ต้องปฏิรูปประเทศก่อน

### ● กกต. ยืนยันเงื่อนไขแลกเลือกตั้ง

ด้านนายสมชัย กล่าวว่า การเลือกตั้งต้องทำให้เสร็จจริงแต่ต้องไม่เกิดการสูญเสียและเป็นทางออก รวมทั้งต้องคุ้มค่า ไม่สูญเปล่า การพิจารณาของ กกต. จึงต้องรอบคอบรัดกุม และการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านมามีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ ก็เห็นได้ว่าข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดจาก กกต. เพราะ กกต. คิดรอบคอบตามกฎหมาย และการเลือกตั้งต่อไปหากเป็นประโยชน์ต่อประเทศและคุ้มค่าก็จะดำเนินการเร็วที่สุดรวมทั้งต้องไม่สูญเปล่า ทั้งยังเป็นไปได้หรือไม่ที่ กปปส. จะยอมให้มีการเลือกตั้งภายใน 3-4 เดือน โดยรัฐบาลอยู่ในช่วงรักษาการ แต่ไม่ต้องทำงาน โดย

ให้ปลัดกระทรวงหรือคณะบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน เพื่อให้การเลือกตั้งสำเร็จ ระหว่างนั้นสังคมต้องสร้างหลักประกันให้ยอมรับว่าไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ รวมทั้งมวลชนทั้งสองฝ่ายต้องหยุดเคลื่อนไหว ถ้าเป็นแนวทางแบบนี้ กปปส. จะยอมรับได้หรือไม่ และถ้า กปปส. ยอมเงื่อนไขจะเป็นการโยนโจทย์ให้รัฐบาลว่ายอมได้หรือไม่ นอกจากนี้ช่วงเวลาดังกล่าวแต่หากยังไม่มีการเลือกตั้ง ปัญหาจะอยู่ที่ประเทศที่จะถอยหลังไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งประเทศไทยอาจไม่มีพื้นที่ในภูมิภาคนี้ ถ้าเดินทางสู่การเลือกตั้งก็จะเป็นทางออกของประเทศ หาก กปปส. รับได้ตนก็จะส่งข่าวนี้ไปยังรัฐบาล

### ● “สุเทพ” เหน็ดขี้ไม่แก้ปัญหายา

ขณะที่นายสุเทพ กล่าวว่า ข้อเสนอของนายสมชัยเป็นข้อเสนอที่ดี ซึ่งตนยอมรับข้อเสนอได้ ถ้าทำให้พรรคการเมืองไม่เป็นพรรคของนายทุน ต้องเป็นพรรคประชาชน ต้องคุมการใช้จ่ายเงินให้ได้ เงินต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์จากการบริจาคของประชาชนเมื่อได้ใช้เงินผิดก็ถูกยุบพรรคได้ และพรรคที่ถูกยุบต้องไม่มีการตั้งพรรคใหม่ แต่เปลี่ยนชื่อ ซึ่งถ้ากกต. ตรวจสอบข้อกฎหมายที่ กกต. และพบว่ามีการที่จะทำได้ก็ต้องให้เรียบร้อยก่อนจัดเลือกตั้ง ส่วนการที่จะให้มีคณะบุคคลขึ้นมารับราชการดูแลให้การเลือกตั้งเรียบร้อยนั้น เห็นว่าปัญหาของประเทศไม่ได้มีแค่การเลือกตั้ง เพราะมีปัญหาอื่น เช่น โครงการรับจำนำข้าวที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข คณะบุคคลที่จะมาจัดเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ เพราะต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็ม ไม่ฝักใฝ่การเมือง เข้ามาเพื่อปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้คิดว่าหาก กกต. ใช้เวลานานแต่ปรับระบบการเลือกตั้งให้สมบูรณ์ บริสุทธิ์ขึ้นจะดีกว่าที่คิดว่าทำตามหน้าที่ แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหอะไร

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าประชาชนต้องการให้มีรัฐบาลโดยเร็ว ตนคิดว่าประชาชน 15-20 จังหวัดไม่พร้อมให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้คนโกงกลับเข้ามาอำนาจได้อีก และมั่นใจว่า กกต. จะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทั้งนี้หากวันที่ 16 พ.ค. วุฒิสภาไม่สามารถทนายฯ ได้เราจะมีการระดมมวลชนเพื่อทวงคืนอธิปไตย

### ● ถ่วงเลือกตั้ง 20 ก.ค.

นายสมชัย กล่าวว่า ในระหว่างการประชุม ฝ่ายความมั่นคงรายงานว่า มีกลุ่มผู้ชุมนุมมาปิดล้อมและไม่สามารถป้องกันได้ กกต. จึงเสนอให้มีการส่งตัวแทนไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อรับฟังเหตุผลในการเดินทางมาครั้งนี้ แต่ทางฝั่งรัฐบาลยังคงยืนยันว่าให้มีการยกเลิกการประชุม ในขณะที่การประชุมยังไม่ได้จายรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากนัก หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะนัดหมายหรือครั้งต่อไปเมื่อไหร่ โดยเบื้องต้นรัฐบาลได้เสนอรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ แต่ปัญหาการเลือกตั้งมีความซับซ้อน ต้องมีการคุยในรายละเอียดมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งไม่ผ่านจะทันวันที่ 20 ก.ค. นี้

### ● “จตุพร” ลั่นใกล้ถึงจุดแตกหัก

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่า หลังนายสุเทพ ประกาศอย่างเป็นทางการว่าหากวันที่ 16 พ.ค. ยังไม่มีการเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลาง จะลุยในวันที่ 17 พ.ค., 18 พ.ค., 19 พ.ค. ทั้งนี้ ดังนั้น นปช. ระดมชุมนุมครั้งใหญ่ในช่วง 17-19 พ.ค. เช่นกัน เชื่อว่าใกล้จะถึงจุดแตกหักในอีกไม่ช้า เพราะ 3 วันนั้นเป็นการต่อสู้ที่สำคัญ โดยสถานการณ์จะเหมือนกับปี 53 และเหตุการณ์ที่สนามกีฬาราชมั่งคาลัยี่กีฬาสถาน